

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SLĐT BXH-GDNN

Hải Dương, ngày tháng 6 năm 2023

V/v gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực GDNN trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 31/5/2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1943/UBND-VP ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 892/SGDĐT-VP ngày 13/6/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi một số nội dung tổng hợp sau:

1. Tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của các cán bộ, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (*phụ lục 1 kèm theo*).

2. Đối với ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng và trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp trả lời (*phụ lục 2 kèm theo*). Đề nghị Quý Sở bổ sung ý kiến vào nội dung trả lời theo thẩm quyền và gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại: 0220.3850534) trước ngày **28/6/2023** để phối hợp.

Vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi tổng hợp ý kiến, kiến nghị để Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Quốc Trình

PHỤ LỤC 1.1. TỔNG HỢP TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

Của cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
trước Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh
(kèm theo Công văn số /SLĐTBXH-GDNN ngày /6/2023
của Sở Lao động Thương binh và Xã hội)

Nhóm 1. Về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; giải pháp nâng cao chất lượng, thu hút đội ngũ giáo viên giỏi về công tác tại tỉnh.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

- Nội dung ý kiến, kiến nghị:

+ Đề xuất Tỉnh có chính sách hỗ trợ học phí cho con em của tỉnh học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

+ Cần tổ chức thi/xét nâng ngạch cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

+ Cần có chính sách đào tạo nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

+ Cần có cơ chế hỗ trợ Hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh và cấp toàn quốc.

+ Cần có chính sách để thuận lợi cho sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn về đào tạo, xây dựng chương trình, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng nhân sự.

+ Cần có đề án xây dựng ngành nghề trọng điểm, trường chất lượng cao có nghề trọng điểm.

- Trả lời:

Về chính sách hỗ trợ học phí cho con em của tỉnh học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn: Trong những năm qua Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh sinh viên tham gia học nghề như: Chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội...

Tại tỉnh Hải Dương, thực hiện ý kiến kết luận số 1048-TB/TU ngày 05/6/2023 của Tỉnh ủy Hải Dương, năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về chính sách đào tạo nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn: Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các Hội nghị tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 200 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp/năm. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên cử nhà giáo tham gia các khóa tập huấn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan chức năng tổ chức. Để tiếp tục nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm xây dựng kế hoạch, cử nhà giáo tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để đáp ứng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Về hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh và toàn quốc: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. Theo đó định kỳ, Hội giảng toàn quốc và Hội giảng cấp tỉnh được tổ chức ba năm 1 lần. Tại các kỳ Hội giảng toàn quốc và cấp tỉnh, các nhà giáo tham gia hội giảng được hỗ trợ một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ, tài liệu hội giảng, cơ sở vật chất, trang thiết bị tham gia hội giảng,....

Về phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn về đào tạo, xây dựng chương trình, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng nhân sự: Để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến đào tạo nghề, hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Theo báo cáo, hàng năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện gắn kết với trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các hình thức gắn kết chủ yếu là tham gia xây dựng chương trình đào tạo, đưa sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp, đặt hàng đào tạo, tuyển dụng lao động. Năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với học sinh tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về đề án xây dựng ngành nghề trọng điểm, trường chất lượng cao có nghề trọng điểm: Hiện trên địa bàn tỉnh có 09 trường cao đẳng, trung cấp công lập được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn thực hiện đầu tư 36 ngành, nghề

trọng điểm gồm 19 nghề cấp độ quốc gia, 10 nghề cấp độ khu vực Asean và 07 nghề cấp quốc tế. Đồng thời tại Đề án “”Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu trường Cao đẳng nghề Hải Dương trở thành trường chất lượng cao vào năm 2030. Như vậy, việc đào tạo ngành, nghề trọng điểm, đào tạo chất lượng cao đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ.

Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp: Theo quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đối với giảng viên, giáo viên hạng I; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đối với giảng viên, giáo viên hạng II, giáo viên lý thuyết hạng III và giáo viên thực hành hạng III. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương chưa tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư số 31/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Họ và tên: Lê Minh Quân, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Phan Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Vũ Thị Thanh Nga, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

- Nội dung ý kiến, kiến nghị:

+ Nâng phụ cấp đứng lớp cho giảng viên dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

+ Rà soát, kiện toàn mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo QĐ 73/QĐ- TTg ngày 10/02/2023 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tỉnh Hải Dương có được cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đa ngành, đa nghề, đa cấp tại tỉnh Hải Dương

+ Cho phép Trường được sáp nhập vào các cơ sở giáo dục khác trong tỉnh Hải Dương.

+ Các cơ sở thực hành của ngành Y không thu kinh phí theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành khối

ngành sức khỏe (hiện nhà trường đang ký Hợp đồng với các cơ sở thực hành và phải chi trả kinh phí cho các cơ sở thực hành khi học sinh sinh viên đi thực tập). Đề nghị các cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn về việc cấp kinh phí cho học sinh sinh viên học các ngành khối sức khỏe đi thực tập tại các bệnh viện

+ Có hướng dẫn để Trường sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

+ Đào tạo liên tục: Chuyên đào tạo liên tục về Trường tổ chức đào tạo

- *Trả lời:*

Về phụ cấp đứng lớp: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT- BGD&ĐT- BNV- BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, thì mức phụ cấp đối với nhà giáo đang trực tiếp dạy trong các trường cao đẳng là 25%. Vậy, đề nghị nhà trường thực hiện theo quy định trên, đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp ý kiến của các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tham mưu UBND tỉnh kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV- BTC, nâng mức phụ cấp cho nhà giáo phù hợp với tình hình thực tế.

Về rà soát, kiện toàn mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo QĐ 73/QĐ- TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và cho phép Trường được sáp nhập vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong tỉnh Hải Dương: Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tích hợp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Đối với việc sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Hải Dương vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, căn cứ đề xuất của nhà trường, thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của nhà trường để tham mưu UBND tỉnh các phương án sắp xếp đối với trường Cao đẳng Y tế Hải Dương.

Về chi phí đào tạo thực hành: Theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe: Chi phí đào tạo thực hành tại cơ sở thực hành được kết cấu trong giá dịch vụ đào tạo (học phí) khối ngành sức khỏe gắn với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị nhà trường thực hiện theo quy định trên.

+ Đào tạo liên tục (đào tạo về chuyên môn cho cán bộ y tế các cấp): Đề nghị nhà trường có văn bản báo cáo cụ thể về nội dung này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Đề tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần vào việc bảo tồn và phát triển giáo dục đào tạo Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch của tỉnh Hải Dương, nhà trường kính đề nghị lãnh đạo tỉnh, cùng các cấp, các ngành có định hướng nâng cấp trường thành trường Cao đẳng VHNT&DL Hải Dương trong thời gian tới.

- *Trả lời:*

Theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, được sửa đổi, bổ tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ, trường cao đẳng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

b) Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m² đối với khu vực đô thị và 40.000 m² đối với khu vực ngoài đô thị.

c) Vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai tối thiểu là 100 (một trăm) tỷ đồng.

d) Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý)."

Trong tích hợp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, dự kiến nâng cấp 01 trường trung cấp thành trường cao đẳng.

Vậy đề nghị trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch nghiên cứu đối chiếu với các quy định trên báo cáo Sở Văn hóa Thể thao và du lịch đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng theo quy định.

4. Họ và tên: Nguyễn Đức Phú, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường bộ

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:*

Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp: Kiến nghị Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp đối với chức danh giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) và giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II cho đội ngũ giáo viên, giảng viên GDNN tại các cơ sở đào tạo GDNN trên địa bàn tỉnh.

Về xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục nghề nghiệp: Theo điểm b khoản 2 Điều 23 Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH quy định về đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương. Kiến nghị, thường niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục nghề nghiệp” cho giáo viên, giảng viên GDNN tại các cơ sở đào tạo GDNN trên địa bàn tỉnh.

Về việc sử dụng lao động qua đào tạo trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh: Thực tế hiện nay, trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng, thực trạng các doanh nghiệp sử dụng lao động không qua đào tạo là chủ yếu. Các doanh nghiệp tự tuyển lao động chưa qua đào tạo, sau đó đào tạo ngắn ngày phục vụ một nhóm công việc nhỏ của doanh nghiệp. Khi sử dụng lao động chưa qua đào tạo như vậy dẫn đến năng suất lao động không cao, mức độ an toàn lao động không đảm bảo do người lao động chưa có kỹ năng tốt cũng như chưa nắm được các quy định về an toàn trong sản xuất. Bên cạnh đó người lao động khi thay đổi vị trí làm việc trong cùng một doanh nghiệp hay khác doanh nghiệp đều gặp rất nhiều bất lợi. Trong khi đó Nhà nước và nhân dân đã phải đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo nghề. Người dân được đào tạo có tay nghề thì không được các doanh nghiệp sử dụng. Điều này gây tổn thất lớn cho nguồn lực xã hội. Kiến nghị: UBND tỉnh Hải Dương có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo và tiến tới cần có những quy định các doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo. Điều này góp phần phát triển kinh tế địa phương, khuyến khích người dân tham gia học nghề tạo nguồn lao động có tay nghề, phát triển công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh.

- Trả lời:

Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp: Trùng ý kiến và đã được trả lời ở nội dung của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Về xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục nghề nghiệp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của nhà trường, xem xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục nghề nghiệp” cho giáo viên, giảng viên tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH

ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

Về việc sử dụng lao động qua đào tạo trong các doanh nghiệp: Tại Đề án Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030, đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo từ khâu phát triển chương trình đào tạo, tham gia đào tạo, thi, kiểm tra đánh giá người học, tuyển dụng người học sau khi tốt nghiệp. Thời gian tới, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và thị trường lao động.

Nhóm 2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

1. Họ và tên: Lê Minh Quân, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Phan Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Vũ Thị Thanh Nga, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, trường Cao đẳng Y tế Hải Dương.

Nội dung ý kiến, kiến nghị: Đầu tư kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường Cao đẳng Y tế Hải Dương để các cơ sở khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

Nội dung ý kiến, kiến nghị: Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu của trường đào tạo đặc thù trong xu thế hội nhập mới.

Trả lời:

Triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của 03 trường cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý. Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ các trường vào năm 2024.

Nhóm 3. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, các vấn đề về đạo đức, an toàn của học sinh, sinh viên; về dạy thêm, học thêm: Không có ý kiến, kiến nghị.

Nhóm 4. Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

1. Họ và tên: Vũ Thị Thanh Nga; Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Cho phép xã hội hoá trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp

- *Trả lời:*

Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 7 Luật giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

- Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp.

- Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của Chính phủ. Ưu tiên về đất đai, thuế, tín dụng, đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị để khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thực và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.

- Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ đào tạo các nghề truyền thống và ngành, nghề ở nông thôn.

- Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trách nhiệm tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo nghề nghiệp; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quyền và trách nhiệm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nhóm 5. Các vấn đề khác mà cán bộ, giáo viên và nhân dân quan tâm.

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hương, PCT Hội đồng quản trị, trường Trung cấp Ngoại ngữ Kỹ thuật và Công nghệ.

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Nhà trường gặp một số khó khăn trong thực hiện đề nghị cấp bù học phí cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Kính mong lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh có văn bản hướng dẫn các Sở ban ngành tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh học sinh học nghề tại Nhà trường về chế độ

miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước kịp thời, không ảnh hưởng tiến độ và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- *Trả lời:* Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp và khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thì: “*Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học phí*”.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí miễn, giảm học phí trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo, trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Hàng năm Tỉnh có dự báo về nhu cầu việc làm và thị trường lao động (ghi rõ từng ngành, nghề cụ thể) để các cơ sở GDNN làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo cho phù hợp và hiệu quả.

- *Trả lời:* Ngày 05/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1450/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung tăng cường đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung - cầu lao động, công tác dự báo cung - cầu lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động với nhiệm vụ là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động hiện đại, đồng bộ, có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung này.

Mặt khác, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh đang chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chuyên mục vieclamhaiduong với đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại của các doanh nghiệp, tích hợp vào App Smart Hải Dương và App Hải Dương ID để các cơ sở đào tạo và người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh có thể dễ dàng tìm được nhu cầu đào tạo và việc làm.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình đào tạo của nhà trường.

- *Trả lời:* Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hải Dương là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Nhà trường có nhu cầu bổ sung đội ngũ giáo viên thì báo cáo Sở văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét, hướng dẫn theo quy định.

4. Họ và tên Vũ Thị Thanh Nga; Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

- *Nội dung ý kiến, kiến nghị:* Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ trong việc ứng dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp để hướng tới mục tiêu phát triển năng lực số và đổi mới phương pháp dạy học.

- *Trả lời:* Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các Hội nghị tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho khoảng 200 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp/năm, trong đó có bao gồm nội dung chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên cử nhà giáo tham gia các khóa tập huấn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan chức năng tổ chức. Để tiếp tục nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm xây dựng kế hoạch, cử nhà giáo tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để đáp ứng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.